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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  บริษัท มาสเตอรแอด จํากัด  (มหาชน)  

ประจําป 2549 
วันพฤหัสบดท่ีี 20  เมษายน  2549 

ณ.หองบอลลูม 2   โรงแรมดิเอมเมอรรัลด   ชั้น 3   เลขท่ี 99/1   ถนนรัชดาภิเษก   
เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เร่ิมประชุมเวลา  14.30 น. 
 
นายวิชิต  ดิลกวิลาศ  เปนประธานที่ประชุม 
 
 ประธานฯไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามีผูเขารวมประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม
แทน รวม  27 คน  นับจํานวนหุนได  88,615,568  หุน  จากหุนที่จําหนายไดท้ังหมดจํานวน  125,000,000  หุน ซึ่ง
เทากับรอยละ 70.89  ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ แลว จึงขอเปด
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ   
 ท้ังนี้ หลังจากประธานไดกลาวเปดการประชุมเรียบรอยแลว ไดมีผูถอืหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวม
ประชุมเพิ่มเติมอีกจํานวน  11 ราย รวมจํานวนหุน 3,368,733 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวม
ประชุมท้ังสิ้นจํานวน 38 ราย รวมจํานวนหุนไดท้ังสิ้น  91,984,301 หุน เทากับรอยละ  73.59 ของจาํนวนหุนที่
จําหนายไดแลวท้ังหมด 
 การประชุมครั้งนี้กรรมการบรษิัท คณะผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุมดังนี้ 
กรรมการบริษัท 
 กรรมการจํานวน 8 ทาน   เขารวมประชุมจํานวน 6 ทาน  

1. นายนพดล    ตัณศลารักษ  2. นายพิเชษฐ    มณีรัตนะพร 
3. นายธวัช     มีประเสริฐสกุล  4. นายวิชิต     ดิลกวิลาศ 
5. นายประเสริฐ    วีรเสถียรพรกลุ  6. นายปารเมศร     รัชไชยบุญ 

ผูบริหาร 
 ผูบริหารจํานวน 7 ทานเขารวมประชุมทุกทาน 
 1.นายอัครรัสมิ์      รัตโนทัยธร  2..นายประสงค                  เอมมาโนชญ   

3.นายจุฑา         จารุบุณย  4.นายชัยยงค    อิสริยเมธีกลุ   
5.นายไชยยฐ          ช่ืนชูจิตต  6.นางสาวธมนวรรณ   นรินทวานิช   
7.นางอุไรวรรณ        บุณยรัตพันธุ 
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ผูสอบบัญชีป 2548 
 ผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม จํานวน 1 ทาน 
 1.นางสุมาลี  โชคดีอนันต  (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322) 
 

กอนเริ่มประชุม ประธานฯ   ไดช้ีแจงตอท่ีประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละ
วาระ ของการประชุมดังนี้   สําหรับการลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแตละวาระ จะใชบัตรลงคะแนนที่
เจาหนาท่ีไดแจกใหกับทานผูถือหุนทุกทานแลว และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนจะใชบัตรลงคะแนนเฉพาะ
ในกรณีท่ีผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเทานั้น และจะนําเอาคะแนนเสียงท่ีไดไปหักออกจากจํานวนหุนของผู
ถือหุนทั้งหมดที่มาเขารวมประชุม โดยในการพิจารณาในแตละวาระ ประธานฯ จะเปนผูประกาศใหผูท่ีไมเห็นดวย
ในแตละวาระ ออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แลวใหผูท่ีไมเห็นดวยยกมอืเพื่อใหเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมบัตร
ลงคะแนนตอไป จากนั้นประธานฯ จึงกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่  1/2548  ซ่ึงประชุมเมือ่วันที่  22 เมษายน 

2548 
บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22เมษายน 2548 

โดยไดมีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ท้ังนี้ไดสงใหตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแลว   และคณะกรรมการบริษัทรวมกัน
พิจารณาแลวเห็นวา ถูกตองตรงตามมติท่ีประชุมผูถือหุน คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา ท่ีประชุมผูถือหุนสมควร
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว     ลงมติโดยมีผูมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดวยคะแนนเสียง  91,984,301 
เสียง จากจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมท้ังหมด 91,984,301  หุน   จึงถือวาประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 
 
วาระที่ 2      พิจารณารับรองรายงานประจําป  2548 ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน   

ประธาน ฯ  ไดมอบหมายให  นายนพดล  ตัณศลารักษ                เปนผูช้ีแจงรายละเอียดตอผูถือหุน  
นายนพดล ไดช้ีแจงใหท่ีประชุมทราบวาบริษัทฯไดจัดทํารายงานประจําป ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานประจําปสิ้น สุด  31 ธันวาคม 2548 ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2548 ของบริษัทฯ 
ดังท่ีปรากฏในรายงานประจําปท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณา
แลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพือ่รับ ทราบผลการดําเนินงานประจําป 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัทดังปรากฏในรายงานประจําป 2548 

        ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว     ลงมติโดยมีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดวยคะแนนเสียง 91,984,301 
เสียง จากจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมท้ังหมด 91,984,301  หุน   จึงถือวาประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงาน
ประจําป 2548  ของคณะกรรมการ 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และ งบกระแสเงนิสด ประจําป 2548 สิ้นสุดวันที่  31 
ธันวาคม 2548 
ประธาน ฯ  ไดมอบหมายให นายนพดล  ตัณศลารักษ  เปนผูช้ีแจงรายละเอียดตอผูถอืหุน  

นายนพดล ไดช้ีแจงใหท่ีประชุมทราบวา บริษัทฯ ไดจัดทํางบดุล, บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2548  แลวเสร็จ และผูสอบบัญชีของบริษัทไดรับรองแลว  
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองครบถวน  และเพียง พอตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปจึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผูสอบบัญชีบริษัทฯไดรับรองแลวตามที่
ปรากฏอยูในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน”  ของรายงานประจําปท่ีได
จัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้    
คณะกรรมการเห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจําป 2548 
สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 2548  ซึ่งผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผูสอบบัญชีของ
บริษัทรับรองแลว ดังรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําป 
 ผูถือหุนทานหนึ่งไดซักถามเกี่ยวกับงบการเงนิ หนาท่ี 56  ของรายงานประจําปในสวนของสินทรัพย
ไมหมุนเวียนอืน่ที่เพิ่มข้ึนจาก 3.7 ลานในป 2547 เพิ่มเปน 52.13 ลานในป 2548 อยากทราบวาสินทรัพยหมุนเวียน
อื่นที่เพิ่มข้ึนประกอบดวยอะไรบาง 
 นายนพดลไดช้ีแจงวา  สาเหตุท่ีสินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่เพิ่มข้ึนนั้นเนื่องมาจากมีการเชาพื้นที่จาก
บริษัทปายอื่น เนื่องจากเวลาทําธุรกิจใหเชาพื้นที่โฆษณา เราจะมีโครงที่เราลงทุนเองและในสวนที่เชาจากบริษัทอื่น
มา  ในสวนของโครงที่เราเชาจากบริษัทอื่นมาจะตองมีการจายเงินคาเชาลวงหนาเปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท  อีก
สวนหนึ่งเปนของคาท่ีปรึกษาโครงการซึ่งเปนของบริษัทในเครือคือ บริษัท มาสเตอร แอนด มอร ประกอบไปดวย
โครงการตาง ๆ เชน โครงการ Fly Over Bridge เปนตน  ซึ่งมคีาท่ีปรึกษาโครงการรวมทั้งสิน้จํานวน 32 ลานบาท 
 ผูถือหุนทานเดมิไดซักถามเพิ่มเติมวา ท่ีบอกวาเชาปายจากบริษัทอื่น ทําไมบริษัทฯ ไมใชท่ีดินสวนนี้
ทําปายของตัวเอง 
 นายนพดลไดช้ีแจงวา   สถานที่ตาง ๆ ท่ีเราติดตั้งปายนั้นจะมี Location จํากัด เนื่องจากธรุกิจหลักของ
เราในการขายพื้นที่โฆษณาหัวใจหลักจะเปนเรื่องของ Location ซึ่งบาง Location ท่ีลูกคาตองการเราไมสามารถสราง
เพิ่มใหลูกคาได เนื่องจากวา Location นั้นๆอาจถูกจับจองโดยบริษัทอื่นไปแลว เพราะฉะนั้นถาเกิดเปนสถานที่ใหม
และเราสามารถลงทุนเองได เราจะลงทุนเอง หรือถาเปนสถานที่ท่ีมีบริษัทที่ทําธุรกิจเดียวกบัเราติดตั้งอยูแลวและเรา
ไมสามารถเขาไปติดตั้งเพิ่มเติมไดในบริเวณใกลเคียง เราจะใชวิธีการเชาชวงมาอีกตอหนึ่ง ซึ่งปนี้ก็จะเปนอีกกลยุทธ
หนึ่งท่ีเราจะนํามาใช เพื่อลดภาระการลงทุน 

 ผูถือหุนทานเดมิไดซักถามในสวนของงบการเงินหนา 73 เรื่องเงินที่ใหกูยืมกับ บริษัท เทค อะ ลุค 
จํากัด วาทําไมถึงไมมีการกําหนดระยะเวลาคืนที่ชัดเจน   ในงบการเงินระบุวาจะมีการชําระคืนเมื่อทวงถาม     ก็เลย
สงสัยวาเมื่อไหรจะทวงถาม 

 นายนพดลไดช้ีแจงวา บริษัท เทค อะ ลุค เปนบริษัทที่เราเขาไปถือหุนอยู 33 %  การลงทุนในสื่อของ
เทค อะ ลุค ซึ่งเปนสื่อดิจิตอลนั้นตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง เทค อะ ลุค จึงใชเงินกูสวนหนึ่งจากสถาบันการเงิน 
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และอีกสวนหนึ่งใชวิธีการกูจากผูถือหุน  เพราะฉะนั้นในสวนที่ระบุไววาจะมีการชําระคืนเมื่อทวงถาม ทางบริษัทฯ
จะดูความจําเปนในการใชเงินของ บริษัท เทค อะ ลุค  ในขณะเดียวกันผูบริหารของ บริษัท เทค อะ ลุค จะมองใน
เรื่องของการบริหารตนทุนเพื่อใหเกิดคาใชจายท่ีต่ําท่ีสุดในเรื่องของดอกเบีย้ ซึ่งเวลา บริษทั เทค อะ ลุค กูเงิน จะกู
จากบริษัทฯ และ บริษัท สามารถอินโฟมีเดยี ซึ่งเปนผูถือหุนอีกรายหนึ่งถือหุนอยูประมาณ 67% เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการใชเงิน  ในอดีตบริษัทฯจะมีการกําหนดการกูยืมเงินของ บรษิัท เทค อะ ลุค เปนชวง ๆ ซึ่งพอถึงเวลา 
บริษัท เทค อะลุค อาจมีการชําระเงินคืนบางสวน หรือกูเงินเพิ่มข้ึนบางสวน  ดังนั้นเพื่อใหเกิดความสะดวกเราเลยใช
เปนลักษณะวา ถาเกิดมีการชําระคืนหรือกูเงนิเพิ่มก็สามารถพูดคุยกันไดเพื่อความคลองตวั เนื่องจากวาบริษัท เทค 
อะ ลุค มีผูถือหุนอยูเพียง 2 บริษัทฯดังกลาว  
 ผูถือหุนไดขอคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในรายงานประจําปหนา56 
เกี่ยวกับคาใชจายลวงหนาซึ่งในป 47 มีคาใชจายลวงหนา 5 ลานบาท และในป 48 เพิ่มเปน 26 ลานบาท 
 นายนพดล ไดช้ีแจงวา  สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯตองการลดภาระการลงทุนในสวนของโครงปาย 
และในขณะเดียวกันเนื่องจากสถานที่บางสถานที่เราจําเปนที่จะตองเสนอลูกคาในเชิงของการทําโฆษณา  สถานที่
บางสถานที่ท่ีลูกคาตองการบางครั้งเราอาจขึ้นไมไดเนื่องจากสถานที่นั้น ๆ ถูกจับจองหรอืมีโครงของบริษัทอื่นอยู
แลว เราจึงตองมีการเชาโครงของบริษัทอื่นและมีการจายคาเชาลวงหนาใหกับบริษัทนั้น ๆ  ซึ่งในป 2549 คาใชจาย
ในสวนนี้จะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเราจะมีการผสมผสานกันไประหวางสวนที่เราสามารถลงทนุไดเอง และมีความ
คุมคาในการลงทุน ในขณะเดียวกันถาเกิดวาเปนสถานที่ท่ีเราไมสามารถติดตั้งโครงสรางได   เนื่องจากในบริเวณนั้น
มีทําเลของบริษัทอื่นอยูแลว เราจะใชวิธีเชาจากบริษัทอื่นเปนหลักเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ และเปนการลดความเสี่ยงในเรื่องการลงทุนของบริษัทฯเองดวย 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว ลงมติโดยผูมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน   รับรองดวยคะแนนเสียง 
91,984,301  เสียง  จากจํานวนผูถอืหุนที่เขาประชุมท้ังหมด  91,984,301  หุน   จึงถือวาประชุมมีมติเปนเอกฉันท
อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเพ่ือสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผล 

 ประจําป 2548 
ประธานฯ ไดขอให นายนพดล  ตัณศลารักษ กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูช้ีแจง

รายละเอียดตอผูถือหุน นายนพดล ตัณศลารักษ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา สําหรับในวาระที่ 4 มีวาระยอยเพือ่
พิจารณา 2 วาระไดแก  
4.1      พิจารณาการจายเงินปนผล   
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผล ใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 %  ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได
นิติบุคคลและสํารองตามกฎหมาย   คณะกรรมการบริษัท มีมติใหจายเงินปนผลสําหรบัป 2548 ใหแกผูถือหุนใน
อัตรา 0.21 บาทตอหุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 26,250,000.- บาท (ยี่สิบหกลานสองแสนหาหมื่นบาท)  กําหนดจายเงิน
ปนผลในวันจันทรท่ี 15 พฤษภาคม 2549  คณะกรรมการ  เห็นวาท่ีประชุมฯ สมควรอนุมัติใหจายเงินปนผล  โดย
กําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรท่ี 15 พฤษภาคม 2549  ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
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ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว         ลงมติโดยผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน               รับรองดวยคะแนน 
เสียง  91,984,301   เสียง  จากจํานวนผูถอืหุนที่เขาประชุมท้ังหมด 91,984,301   หุน   จึงถอืวาประชุมมีมติเปนเอก
ฉันทอนุมัติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.21 บาท/หุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 26.25 ลานบาท โดยกําหนด
จายเงินปนผลในวันจันทรท่ี 15 พฤษภาคม 2549 
 
4.2 อนุมัติการจัดสรรกําไรไวเปนสํารองตามกฎหมาย    
 พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กําหนดให บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง
ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุน
สํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน   ซึ่งในปนี้บริษัทฯมีกําไร จึงตองจัดสรรกําไรไวเปน
สํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 3,349,487.45 บาท (สามลานสามแสนสี่หมื่นเกาพันสี่รอยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบ
หาสตางค) คณะกรรมการ เห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสทุธิประจําปเพื่อสํารองตาม
กฎหมาย   

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว ลงมติโดยผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง 91,984,301 เสียง  
จากจํานวนผูถอืหุนที่เขาประชุมท้ังหมด 91,984,301 หุน   จึงถือวาประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไร
สุทธิประจําป 2548  เปนจํานวนเงิน 3,349,487.45 บาท (สามลานสามแสนสี่หมื่นเกาพันสี่รอยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบ
หาสตางค) ไวเปนทุนสํารองตามที่กฎหมายกําหนด 
 
วาระที่ 5  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี  และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2549 

               ประธานมอบหมายให นายนพดล  ตัณศลารักษ เปนผูช้ีแจงรายละเอียดตอผูถอืหุน นายนพดล  
ตัณศลารักษ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขอบังคับของบริษัทฯ  ขอ 34 กําหนดวา ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
แตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี  ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเขามาอีกก็ได  โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนสมควรแตงตั้งให นางสุมาลี  โชคดีอนันต  ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3322  หรือ นายสมคิด เตียตระกูล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785   ในนามบริษัท แกรนท ธอนตัน 
จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีเดิม เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ   โดยกําหนดใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปน
ผูทําการตรวจสอบ  แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ประจําป 2549  ของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ภายในวงเงินไมเกิน  1,765,000.- บาท (หนึ่งลานเจด็แสนหก
หมื่นหาพันบาทถวน) คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติใหเสนอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและอนุมัติคาสอบบัญชีตามที่เสนอ 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว       ลงมติโดยผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน      รับรองดวยคะแนนเสียง  
  91,984,301 เสียง  จากจํานวนผูถอืหุนที่เขาประชุมท้ังหมด  91,984,301  หุน   จึงถือวาประชุมมีมติเปนเอกฉันท
อนุมัติการแตงตั้ง  ให  นางสุมาลี  โชคดีอนันต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 และ/หรือนายสมคิด เตียตระกูล 
ผูสอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 2785 ในนามบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไปอีก 1 ป
และพิจารณากําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2549 เปนจํานวนเงินไมเกิน  1,765,000.- บาท (หนึ่งลานเจ็ด
แสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) 
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วาระที่ 6  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามกําหนดวาระและกรรมการเขา

ใหมพรอมทั้งกําหนดอํานาจกรรมการ   
ประธานฯ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 15 กําหนดวา  ในการประชุมสามัญ

ประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3  กรรมการที่จะตองออกจากตาํแหนงในปแรกและปท่ี
สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก  สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได  
สําหรับในป 2549 มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน  โดยคัดเลือกกรรมการจากกรรมการที่
อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงจํานวน 2 ทาน  ไดแก  นายนพดล ตัณศลารักษ และ  นายประเสริฐ  
วีรเสถยีรพรกุล และมีกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระดวยความสมัครใจอีก 1 ทานคือ นางสาวนภาพร ไกรพา
นนท เนื่องจากตองเดินทางไปศึกษาตอยังตางประเทศ      
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ  จํานวน 2  
ทาน กลับเขามาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากที่ผานมาไดปฏิบัติงานในฐานะกรรมการไดเปนอยางดี  
คือ  

1. นายนพดล       ตัณศลารักษ     ดํารงตําแหนงเปน  กรรมการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหาร   
2. นายประเสริฐ   วีรเสถยีรพรกุล   ดํารงตําแหนงเปน    กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 

และไดเสนอชื่อบุคคลท่ีสรรหามาใหมท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม จํานวน 2 ทาน เพื่อใหผูถือหุน พิจารณาเลือกตั้งเขา
ดํารงตําแหนงคือ  

1. นายอัครรัสมิ์       รัตโนทัยธร    ดํารงตําแหนงเปน   กรรมการบริษัท 
2. นางสาวกัลยาณี  กิตติจิตต         ดํารงตําแหนงเปน   กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 

โดยประวัติของท้ัง 4 ทานไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนงัสือนัดประชุมแลว 
กําหนดอํานาจกรรมการดงันี้  

“จํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท   คือ นายนพดล ตัณศลารักษ และ   นายอัคร
รัสมิ์    รัตโนทัยธร  ลงลายมอืช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ”  

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันท เลือก  นายนพดล  ตัณศลารักษ  และ  นายประเสริฐ  วีร-
เสถียรพรกุล  ดาํรงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง  และแตงตั้งกรรมการใหม  2 ทาน  คือ  นาย
อัครรัสมิ์  รัตโนทัยธร และ  นางสาวกัลยาณี  กิตติจิตต เปนกรรมการของบริษัทฯ  พรอมท้ังใหกําหนดอํานาจ
กรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเสนอ ลงมติโดยผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองดวยคะแนนเสียง 
91,984,301 เสียง      จากจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมท้ังหมด 91,984,301   หุน     
 
วาระที่ 7         พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2549  

        พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวา  หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่น
ใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ  ในกรณีท่ีขอบังคับของบริษัทมิไดกําหนด
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ไว การจายคาตอบแทนใหเปนไปตามมติของผูถือหุน  ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนซึ่งมาประชุม คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนโดยการเทียบเคียงกับ
อุตสาหกรรมเดยีวกัน แลวเหน็วา  ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการ คาเบี้ย
ประชุม และคาตอบแทนกรรมการ ป 2549 ในวงเงินไมเกิน 1,800,000.-  บาท  คณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2549 ในวงเงินไมเกิน 1,800,000.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาท)  ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว    ลงมติโดยผูมีสทิธิออกเสียงดวยคะแนนเสียง 91,984,301  เสียง    จาก 
จํานวนผูถอืหุนที่เขาประชุมท้ังหมด 91,984,301 หุน จึงถือวาท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหบริษัทจาย
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2549 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 
วาระที่ 8       เร่ืองอื่น ๆ  (ไมม)ี 

       หลังจากนั้น ประธาน ฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม โดยคุณนพดลตัณศลารักษ ไดตอบขอซักถาม
ตาง ๆ ของผูถือหุน  ดังนี้ 
 ผูถือหุนไดซักถามวาไดทราบขาวจากหนังสือพิมพวาในปนี้บริษัทฯจะมีโครงการมูลคา 1,500 ลาน
บาท จึงอยากทราบวาจะหาเงินสวนไหนมาทําโครงการนี้ เนื่องจากโครงการ 1,500 ลานบาทนั้นมีมูลคามากกวา
ทรัพยสินรวม และ มากกวาสวนของผูถอืหุน  และโครงการนี้จะทําให D/E Ratio เพิ่มมากขึ้นแคไหน และมีความ
เสี่ยงตอการเพิม่ทุนมากแคไหน 

 คุณนพดล ไดเรียนวา การลงทุน 1,500 ลานบาท นั้นเปนมูลคาการลงทุนโดยรวม  ซึ่งในปนี้บริษัทฯมี
นโยบายในการลงทุนหลัก ๆ อยู 3 ประการคือ 
1.การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสื่อโฆษณาที่มีอยู ท้ังสื่อขนาดใหญและขนาดเล็ก โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
สื่อโฆษณาใหมีความนาสนใจมากขึ้น ซึ่งจะนําเงินสวนหนึง่มาลงทุนตรงนี้ 
2.การลงทุนในโครงการใหม (New Project) ซึ่งจะมีแผนการลงทุนทั้งสื่อขนาดใหญ กลาง และเล็ก เพิ่มเติม 
เพราะฉะนั้นเงินจํานวนหนึ่งจะนําลงทุนในโครงการใหม ซึ่งจะมีโครงการทั้งในประเทศและตางประเทศ 
3.ไดมีการพิจาณาใน เรื่องของ การ Merge หรือ Acquire บริษัท ซึ่งตอนนี้อยูระหวางดําเนินการ ถาโครงการนี้สําเร็จ
ก็คงจะมีการใชเงินเยอะพอสมควร 
ซึ่งท้ังสามโครงการดังกลาวจะตองใชเงินลงทุนคอนขางเยอะ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดมีการติดตอกับสถาบัน
การเงินเนื่องจากวาบริษัทที่จะมารวมดําเนินธรุกิจดวยกันคอนขางจะมีมาตรฐานทัดเทียมกับเราอยูแลว เพราะฉะนั้น
คิดวาคงไมมีปญหาที่จะไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน อีกทั้งบริษัทฯไดดําเนินการหาแหลงเงนิทุนสํารอง
สําหรับ 3 โครงการดังกลาวไวแลว   และคงจะไมไดสงผลตอ D/E Ratio มากนัก  หากการเจรจา M&A สําเร็จ คิดวา
นาจะเปนผลดีกับธุรกิจเพราะจะทําใหเรามีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น สวนเรื่องของการเพิ่มทุนจดทะเบียน
นั้นจะเปนเรื่องสุดทายท่ีจะดําเนินการ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเกรงวาการเพิ่มทุนอาจจะสงผลกระทบตอผูถือ
หุนโดยเฉพาะผูถือหุนรายยอย 
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 ผูถือหุนไดซักถามเพิ่มเติมวา  ไดอานใน รายงานประจําป วาบริษัทจะเปนผูนําของสื่อ Out Of Home 
Media ในเอเซียภายในป 2010  จึงอยากทราบวาปจจุบันใครเปนผูนํา และมีการประเมินรายไดหรอื Market cap 
อยางไร 

 คุณนพดล ตัณศลารักษ  ไดตอบวา ขอมูลของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยเปนขอมูลท่ีบริษัทรีเสิร
ซทําออกมาคอนขางนอย ถาถามวาใครเปนผูนําจะพิสูจนคอนขางลําบาก  แตสําหรับบริษัทเองไดมีการประมาณการ
ไววาถาจะเปนผูนําของเอเซียในดานโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยเราจะตองมีรายไดอยูท่ี 4 – 5 พันลานบาทตอป ซึ่งถา
เราเติบโตไปในลักษณะของการลงทุนที่เราทําอยูเหมือนในอดีต ถึงป 2010 เราคงจะเปนผูนําไมได  เพราะฉะนั้น
สวนหนึ่งเราจะใชวิธีการสรางพันธมิตร ซึ่งในปท่ีแลวเรามีการจัดประชุม AOC (Asia Out of home media 
Conference) ซึ่งเราเปนเจาภาพ  โดยมีบริษัทตางประเทศที่ดําเนินธุรกิจแบบเดียวกันกับบริษัทมาประชุมท้ังหมด 9 
บริษัท จาก 5 ประเทศ ซึ่งในปนี้เราจะจัดเปนครั้งท่ีสองคาดวาจะมีบริษัทที่เปนธุรกิจเดียวกันมาประชุมเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งเราจะใชตรงนี้ในการสราง Net work ใหใหญข้ึน ตอไปถาลูกคาในประเทศไทยตองการใชโฆษณาในภูมิภาค
เอเซียก็สามารถติดตอผานเราได ซึ่งนี่จะเปนอีกอยางหนึ่งท่ีจะทําใหรายไดของเราเติบโต 

เมื่อท่ีประชุมไมมีขอซักถามอยางอื่น ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุม
และอนุมัติขอเสนอของคณะกรรมการในเรือ่งตาง ๆ ดวยดี  และกลาวปดการประชุม 
 
ปดประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
 

ลงช่ือ       นายวิชิต  ดิลกวิลาศ    ประธานที่ประชุม 
 


